

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

ผู้มาประชุม

๑. นางลาวัน	สงรัมย์	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. นายเสถียร	ศาลาสุข	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๓. นายยรรยง	แสนแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๔. นายจรัส	โหรารัมย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๕. นายมนตรี	งามพานิชกิจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๖. นายสมศักดิ์	ว่องไวดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๗. นางเศศกานดา	โขงรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๘. นางนิตยา	ศิริปี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๙. นายอภิรักษ์	เงาศรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชัยณรงค์ ทองปัญญา		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. นายศิริวัฒน์ ตาซุชาติ		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหาร

๑. นายณรงค์	ประพิณ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
๒. นายวิเชียร	อินกะสังข์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
๓. นายธนาวุฒิ	คำชะนาม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

๑. นายใจเพชร	สราญบุรุษ	ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. นางกุลยาดา	รอยประโคน	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด
๓. นางสมคิด	สายแวว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นางสาวารุณี	งามพานิชกิจ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๕. นางสุภาภรณ์	จะนนท์	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายสมศักดิ์	นิลวรรณ	นักบริหารงานสาธารณสุข
๗. นางสิริพรรณ	คุณวงศ์	นักบริหารงานทั่วไป
๘. น.ส.สุภาพร	แมนประโคน	นักบริหารงานการเกษตร
๙. นายศรัณย์	ศักดิ์ปกรณ์กานต์	นักบริหารการศึกษา
๑๐. นางปณิตดา	บัวใหญ่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานสภา-

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมแล้ว ดิฉันในนามประธานสภาเทศบาลขอเปิดประชุมคะ

-การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา-

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

ประธานสภา

-เนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

-เข้าสู่วาระที่ ๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พิจารณาในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ในวาระที่ ๓ นี้จะไม่มีการอภิปราย เนื่องจากเมื่อวานสมาชิกสภาผู้ยื่นขอแปรญัตติ ๒ ท่าน ได้อภิปรายในสภากับสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบแล้ว การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ จะขอล่าวถึงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๕๒

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง

ไม่เห็นด้วย ไม่มี

งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

-ขอเชิญท่านสมาชิกสภา หรือหัวหน้าส่วนการทำงานในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายจรัส ไทรัมย์

-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานทุกท่าน วันนี้ฝ่ายบริหารมาน้อยมากท่านรองนายกฯ ก็ไม่มา ไม่เป็นไรครับ วันนี้มีเรื่องเตรียมมามากมาย แต่ไม่สามารถพูดได้ ขอฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกเทศมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารในวันนี้ พรุ่งนี้ ตอนนี้ ผู้จงรักภักดีพร้อมจะพลีชีพหากทำได้ ซึ่งก็คือข้าราชการ หัวหน้าส่วนการทำงานทั้งหลาย บางครั้งกล้ามใหญ่

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

- ท่านจรัล โหรรำมย์ มีผู้ประท้วงขอให้นั่งลงก่อนคะ
- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม
ณรงค์ ประพิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด ขอทำความเข้าใจกับผู้อภิปราย
ที่ว่าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ในการอภิปรายหรือในระเบียบวาระที่ ๔ นั้น หน้าที่
ของทุกคนคงทราบว่าจะพูดอะไร จะทำอะไร ในวาระนี้เป็นวาระอื่น ๆ ที่ท่านมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการของทางเทศบาลตำบลหนองตาด ท่านมี
สิทธิ์ซักถาม แต่ในเรื่องของอื่น ๆ นั้นที่อภิปรายไปไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ในเรื่องของที่ท่านพูดเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาทำตามหน้าที่ ทำตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบ แล้วที่ท่านว่าท่านเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ต้องรู้ระเบียบกฎหมายด้วย
นายกฯ สั่งให้เขาทำความผิดเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำตามหรือที่ท่านว่าท่านรู้ ท่านรู้
อะไรที่จะมาแนะนำสภาแห่งนี้ ขอให้ท่านประธานสภาโปรดเดือนเรื่องมารยาทด้วย
ว่าสมาชิกสภาเทศบาลของท่านไม่มีมารยาท เพราะนี่คือมารยาทของการประชุม
สภา

นายจรัล โหรรำมย์

-ท่านนายกฯ ผมยังพูดไม่จบเลยครับผมมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ ที่ว่าสมาชิกสภา
เทศบาล มีสิทธิที่จะตรวจสอบ มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ที่พูดไป
ก็เพื่อจะโยนให้ท่านทราบในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ ท่านต้องฟังก่อนแล้วท่านจะ
เข้าใจ ผมอยากจะเตือนเรื่องการบริหารงานในเทศบาลตำบลหนองตาดเพราะ
อยากให้ท่านแก้ไข นี่คือความจริง หากผมพูดจบแล้วท่านค่อยแย้งขึ้นมา เมื่อ
สักครู่พูดถึงกล้ำไหญ่ ใครก็แล้วแต่ที่กล้ำไหญ่วางตัวไม่ถูกต้อง แล้วท่านจะเข้าใจ
ไม่ใช่ดูเพียงด้านเดียว เท่าที่ผมสังเกตดูมีเจ้าหน้าที่บางคนวางตัวกล้ำไหญ่
วางตัวเหมือนทำงานในบริษัท ไม่ใช่บริษัทนายจ้างกัก แต่เป็นพนักงานเทศบาล
ตำบลหนองตาด ข้าราชการทุกคนต้องทำตามนโยบายปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
บริการสาธารณะ สมาชิกสภาเทศบาลก็เป็นผู้แทนของประชาชน และก็เป็น
ประชาชนด้วยที่ต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ บัดนี้ มีพนักงานวางตัวเป็นเจ้าของ
พ่อเจ้าแม่ ชาวบ้านมาติดต่อราชการ กลับใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ผักชีโรย
หน้า ท่านยกมือผมหยุดพูด ถ้าท่านพูดผมยกมือท่านก็ต้องหยุดพูดเหมือนกันครับ

นายกเทศมนตรี

-ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตให้
ท่านจรัล โหรรำมย์ ถอนคำพูดเจ้าหน้าที่ได้บันทึกเทปไว้แล้วนะครับว่า ทางผู้
อภิปรายได้พูดว่าอย่างไร ว่าเจ้าหน้าที่วางกล้ำไหญ่ ทำเป็นบริษัทกัก จึงขอให้
ท่านประธานสภาได้พิจารณาว่าสมาชิกสภานั้นได้พูดจาล่วงเกิน และไม่สุภาพกับ
เจ้าหน้าที่หรือไม่ขอบคุณครับ

ประธานสภา

-ท่านจรัล โหรรำมย์ ค่ะบางคำพูดบางถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สมควรนำมา
พูดสุภาพก็ไม่น่าจะเอ่ยถึง เพราะว่าข้าราชการทุกท่านก็ตั้งใจทำงานช่วยเรา ช่วย
นักการเมือง ช่วยสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดที่เข้าไม่ถึงหากมีปัญหาอะไรก็
ปรึกษาหารือกันได้ ถ้อยคำไหนที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เอ่ยสุภาพเนื่องจากมีการบันทึก
เทป และที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวถึงหากเป็นไปได้ก็อยากให้ออนคำพูด

นายจรัล โหรรำมย์

-การที่ผมเตรียมเรื่องที่จะพูดนั้น ผมดูในพจนานุกรมแล้วเป็นคำพูดที่สุภาพทุกคำ

ไม่มีคำไหนที่ไม่สุภาพ อยากให้ท่านฟังก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในหนองตาด ผมขอฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีให้ตักเตือน เพื่อการทำงานให้สะดวกของประชาชน ผมกลัวว่าประชาชนจะทนไม่ไหว กลัวจะมีปัญหามาถึงท่าน ผมพูดถึงหลักการบริหารงานในหนองตาด การบริหารงานที่ดีอยู่ที่ ครงตน ครงคน ครงงาน วันนี้นางยังติดขัดหลายเรื่อง หากครงตนดีคนก็จะนับถือ หากครงคนได้งานจะมาเอง วันนั้นเป็นวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผมได้ไปอบรมการสร้างการรับรู้อยู่อย่างไทยจงรักภักดี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ วันนั้นไปฟังมีท่านปลัดเทศบาล ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ได้ข้อคิดดีๆ มากมาย เน้นมากเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวิทยากรบอกว่า การเป็นผู้นำท้องถิ่นต้องปกครองเหมือนพ่อปกครองลูกสมัยพ่อขุนรามคำแหง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องยึดหลัก ครงคน ครงใจ ครงธรรม การครงคนต้องครงด้วยรัก หากท่านมีความรัก มีความจริงใจ ก็บริหารงานได้ การปกครองท้องถิ่นต้องปกครองด้วยรัก การเป็นผู้นำที่ดีต้องรู้จักให้ ถ้าไม่รู้จักให้ แต่มักได้ เป็นกำไรที่สุด การบริหารงานในท้องถิ่นต้องรู้จักการให้ วันนี้ผมจะพูดคร่าว ๆ พูดยาวเดี๋ยวมียุทธาอีก ตำบลหนองตาดไม่ใช่ขนมเค้กที่จะนำมาแบ่งกัน ไม่ใช่อาหารบุฟเฟต์ ที่จะมากินได้ตามความพอใจเพื่อสวยสุขอย่างเดียว ผมอยู่หนองตาดมา ๒๒ ปี เป็นสมาชิกสภามา ๒ สมัย ผมมองเพราะอยากแก้ปัญหา ปัญหาทุกอย่างผมพยายามแก้ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ถอยหลังสักก้าว แต่ท่านไม่เคยถอยหลังเลย ผมเป็นคนสุภาพที่รู้จักท่านมา ผมให้เกียรติท่านเสมอ เจอท่านผมยังยกมือไหว้ทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นน้องผมเรื่องเก่า ๆ ผมไม่ซีเรียสเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บ้านเมืองจะดีขึ้นตราบใดที่เรายังมีปัญหาหนักก็ยาก จึงขอวิงวอนอยากให้ประชาชนอยู่อย่างสันติ อย่าเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกัน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นได้อย่างไร ผมมีลูกอยู่ที่นี้ มีบ้านอยู่ที่นี้ มีเมียอยู่ที่นี้ และจะตายที่บ้านนากลางแน่นอน ผมเป็นคนหนองตาด ผมจึงมีวิญญาณในการดูแลหนองตาด หากผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภาและไม่ได้ปฎิญาณตน แต่ผมเป็นคนมีอุดมการณ์ ผมต้องการดี ผมไม่ต้องการดัง ผมพูดไม่ใช่ต้องการทำลายใคร ตามที่ท่านปลัดเทศบาลเข้ามาผมยังไม่เห็นท่านแก้ไขปัญหาอะไรให้กับท่านนายกฯเลย แต่ท่านกลับเพิ่มปัญหามากมาย

ประธานสภา

นายใจเพชร สราญบุรุษ

-เชิญท่านจรัล โหระรัมย์ นั่งลงก่อนนะคะมีผู้ยกมือคะ

-ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ เมื่อสักครู่ผมกำลังนั่งดูร่างเทศบัญญัติฯ กับท่านนิตยา ศิริปีตรตรวจสอบว่าทำอะไรจะได้ถูกต้อง เพื่อที่จะนำส่งจังหวัดก็ได้ฟังอะไรมากมาย แต่ได้ยินท่านพูดถึงปลัด ผมก็ตกใจครับ ผมไม่ทราบที่ผมมาสร้างปัญหาอะไรที่นี้ ผมไม่ทราบ ก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยชี้แนะ ชี้ว่า ผมสร้างปัญหาอะไร บางครั้งผมไม่รู้ตัวต้องขอภัยท่านสมาชิกสภา แต่วันนี้ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาในระเบียบวาระอื่น ๆ ท่านไม่ได้เสนอเรื่องเข้ามาแล้วท่านมาว่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง ตามหลักการพัฒนา ตามหลักการประชุมสภาท่านต้องส่งเรื่องเข้ามาด้วยแล้วให้ประธานสภาบรรจุเข้าวาระก่อนถึงท่านถึงจะพูดได้ แต่ผมเห็นว่าไม่เป็นอะไร จึงให้พูดไป แต่ในระเบียบจริง ๆ แล้วท่านต้องบรรจุเข้ามาก่อนถึงจะพูดได้ครับ

ไม่ว่าจะอยู่ในระเบียบวาระไหนก็แล้วแต่ ระเบียบวาระที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ ต้องให้ประธานสภาบรรจุก่อนถึงจะพูดได้ และสิ่งที่ท่านพูดกับฝ่ายบริหารควรเป็นกระทู้ถาม เป็นกระทู้ถามในการบริหารราชการ ด้วยความเคารพนะครับ เนื่องจากพาดพิงถึงผม ผมก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี้ท่านว่าผมสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อน ซึ่งก็ต้องขอภัยหากผมสร้างความไม่พอใจแก่ท่าน การที่ผมเป็นข้าราชการผมก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกัน ทำงานเพื่อแผ่นดิน เงินภาษีของราษฎร ผมรู้ไม่ใช่ผมไม่รู้อะไรเลย และสิ่งที่ท่านพูดมาควรพูดให้ชัดเจนว่าตรงไหน ผมแค่อะไรจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาได้เข้าใจ

ประธานสภา

นายเสถียร ศาလာสุข

-ท่านปลัดคะ มีผู้ทักท้วงเชิญนั่งลงก่อนคะ

-ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ได้ฟังในหลาย ๆ อย่าง การประชุมสภาของเราจะกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้ว เพราะท่านประธานสภาได้อนุญาตให้สมาชิกสภาอภิปรายได้ แต่อยู่ ๆ ก็มาบอกว่าต้องยื่นญัตติตกลงถ้าไม่มีทำไมประธานไม่ชี้ขาดไปเลย เพราะท่านประธานก็อนุญาตให้พูดได้ ฟังดูแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเสียหาย แม้แต่ประธานยังไม่ทักท้วงอะไร เพราะท่านประธานสภานั่งฟังก็น่าจะวินิจฉัยได้แล้วพูดได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานมากกว่า ส่วนการประท้วง ท่านต้องประท้วงที่ประธานไม่ใช่ประท้วงที่สมาชิกที่กำลังอภิปรายอยู่ ก็อยากให้เป็นไปตามระเบียบบ้างไม่ใช่สมาชิกสภากำลังอภิปรายอยู่ก็ลุกขึ้นประท้วงได้เลยนี่ คือหลักการประชุม ผมไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้การประชุมเป็นอะไรแบบเรียบง่าย หลักการที่เราปฏิบัติมากก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็คุยกันธรรมดา ถ้ามามาตอบไป โหน ๆ ผมก็อภิปรายแล้วก็จะขอพูดทีเดียวให้จบเลย สำหรับการบริหารงานในเทศบาลตำบลหนองตาด ทุกท่านคงทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้น มีปัญหาอะไรบ้าง ทางสมาชิกสภาก็ไม่สบายใจเลย เราจึงมาคุยกันเรื่องนี้เพราะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ได้เสร็จสิ้นไปแล้วก็อยากให้เทศบาลฯ ฉบับนี้ไปใช้อย่างคุ้มค่า สภาเทศบาลก็จะคอยติดตามดูการทำงาน และอยากฝากถึงผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาชิกสภาไม่อยากให้เกิดปัญหา อยากให้เป็นเทศบาลที่อบอุ่นอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง ไม่อยากให้แบ่งพรรคแบ่งพวก ทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นรู้ทุกคนอยากจะขอให้เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวท่านเองทั้งนั้น อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอย่างที่เคยผ่านมา เราไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขหน่อย ทำให้อบอุ่นน่าอยู่ พ่อแม่พี่น้องมาติดต่อราชการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้จะดีกว่าไหม ประชาชนมาติดต่อราชการแล้วเหมือนปาเข้า มีคนอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง มีคนอยู่ก็เหมือนไม่มี ผมพูดในฐานะผมเป็นตัวแทนของประชาชน เพราะประชาชนเขาเดือดร้อนมา จนบางครั้งประชาชนเขาไม่อยากมาติดต่อราชการ ที่ผมพูดเพราะอยากจะทำให้แก้ไขเพราะไม่น่าจะเกินความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผมว่าท่านทำได้ทำให้เป็นทองเนื้อเดียวกันได้ไหม เพราะสภาไม่อยากไปล้วงลูกมาก บางครั้งก็ไม่สบายใจ เพราะหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. คือที่ฟังของประชาชน อย่าให้รู้สึกแบบนี้

เลย แม้ตัวผมเองบางครั้งก็ไม่อยากจะเข้ามาที่เทศบาล ที่พูดเพราะเดือนในจุดที่ดี เพื่อพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เทศบาลตำบลหนองตาด อยากให้รักกัน ไม่อยากให้มีปัญหาหากัน ถ้าเป็นไปได้จริง ๆ ในเทศบาลตำบลหนองตาดก็มีแต่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อยากให้ท่านรักกัน แต่ ถ้าออกไปข้างนอกท่านจะเกลียดกันก็แล้วแต่ อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสุดท้ายขอฝากคำคม “ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตกว่า ก็ขอให้เอื้ออาทรกับผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่ด้อยกว่า แล้วท่านจะได้ใจพวกเขา ท่านไม่ต้องทำอะไรมาก ทำอย่างไรให้เขารัก พวกเขาสามารถทำงานเสียสละให้ท่านได้ ที่ผ่านมามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันมันไม่ใช่เรื่องยาก คนนั้นพูดก็เก็บไปคิดไม่ใช่หลักการบริหารงาน มีปัญหาอะไรก็อยากให้คุยกัน รักกันไว้ดีกว่าเกลียดกัน อยากฝากให้ผู้บริหารเรื่องการจัดการเรื่องสาธารณภัย เรื่องอัคคีภัยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้สร้างความเสียหายให้พี่น้องประชาชน ประชาชนฝากบอกมาว่าเทศบาลช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากเลย เวลาเกิดปัญหาขึ้นไม่ทันเหตุการณ์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างเช่นรถดับเพลิงมีเพียงคันเดียว หากเกิดเหตุขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไม่ได้ ไปก็แค่ ๑-๒ คน รถน้ำฉีดน้ำหมอกก็ต้องกลับไปเติมน้ำอีก เสียเวลาไปอีก หากเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่โตกว่านี้ไม่ทันการณ์แน่นอน ให้ผู้บริหารจัดการให้มีมาตรฐาน หากงบประมาณไม่เพียงพอก็มาคุยกันทางสภาของเราก็จะพิจารณาให้ หากเป็นไปได้อยากให้จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพิ่มเพราะมีโอกาสได้ใช้ต่อไป และเรื่องสุดท้ายเรื่องจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมาย หากจัดแล้วไม่มีประสิทธิภาพไม่ทราบว่าท่านได้เตรียมการรองรับหรือไม่ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต่าง ๆ อยากให้มีการเตรียมการให้ดีกว่านี้หน่อย จัดแล้วไม่มีคุณภาพ จัดแล้วไม่มีประสิทธิภาพ จัดแล้วไม่มีผู้ร่วม อย่าจัดเลยครับ สิ้นเปลืองงบประมาณแทนที่จะได้ความสามัคคีปรองดอง อยากให้ช่วยคิด ช่วยกัน แก้ไขเพื่อเทศบาลของเรา อย่าคิดว่ามาทำงานกินเงินเดือนมาเข้าเย็นกลับฝากไว้ เป็นแนวคิด สภาเราไม่มีอะไรน่ากลัว คุยได้ทุกเรื่อง ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ ร่องไวดี

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็จะขออนุญาตท่านประธานสภาที่ผมจะกล่าวต่อไปนี่จะเป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งจะเกี่ยวกับท่านผู้บริหารด้วย ในเบื้องต้นเรื่องกีฬาขอเสริมท่านเสถียร ศาลาสุข ผมเห็นชาวบ้านหมู่ที่ ๔ บ้านโนนสวรรค์ฝากมาวันที่เกิดปัญหา ท่านบริหารจัดการอย่างไรเพราะเท่าที่เห็นจะมีท่านปลัดเทศบาลกับท่านจรูญ ไทรัมย์ ที่พยายามแก้ไขปัญหาก็ต้องขอชื่นชม แต่ความต้องการของประชาชนคือ ต้องการให้ท่านนายกเทศมนตรีเข้าไปเคลียร์ปัญหา ทราบมาคราว ๆ ว่าท่านติดภารกิจงานศพ จึงขออนุญาตท้วงติงท่านนายกเทศมนตรีคือ ระหว่างงานศพกับงานกีฬาท่านลองแยกแยะดูสิว่าความสำคัญ ณ เวลานั้นท่านเลือกอะไรแน่นอนครับท่านเลือกงานศพ ไม่มีที่ไหนจัดงานกีฬาแต่แจกถ้วยรางวัลในห้องลับที่ท้วงติงมาเพื่อปิ่นหน้าหากมีการจัดการแข่งขันขึ้นมาอีกเพราะท่านบอกว่าการเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผมได้ยื่นมาทุกปีแต่รู้สึกกว่า ๓ ปีให้หลังที่จัดขึ้นจะมีปัญหาซ้อน ๆ มาตลอด ปัญหาคล้าย ๆ กันมาปีนี้ปัญหาใหญ่เลย ไม่มีที่ใดใน

บุรีรัมย์การจัดงานต้องมีพิธีเปิดพิธีปิด ท่านนายกเทศมนตรีไม่ต้องตอบผมก็ได้ หรือตามแต่ท่านสะดวก เรื่องการออกประชาคมหมู่บ้าน มีบางหมู่บ้านที่ท่านนายกฯ ออกไปเอง บางหมู่บ้านท่านก็ไม่ไป เพราะมีหลายหมู่บ้านอยากฝากคำถาม มีแต่เจ้าหน้าที่ไปชาวบ้านถามเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้หากสะดวกจริง ๆ ก็อยากให้ออกไปประชาคมเองทุกหมู่บ้าน ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องออกไปทุกหมู่บ้าน เพราะชาวบ้านจะได้ไม่มองว่าท่านเอนเอียง และเรื่องสุดท้ายไฟฟ้าเป็นเรื่องสะสมมานาน เอาเป็นว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของ ๒๒ หมู่บ้าน ไฟไม่สว่างหากมีงบประมาณซึ่งได้พิจารณากันไปแล้ว ก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยโดยเร่งด่วน ขอขอบคุณครับ

นายอภิรักษ์ เกาศรี

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอภิรักษ์ เกาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาต เขต ๒ อยากจะถามเรื่องนี้ออกประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการโอนกิจการประปากลับมาคือเสียงสะท้อนของประชาชน ผมอยากทราบว่ามีปัญหาอะไรถึงได้ไปบอกชาวบ้านแบบนั้นว่าจะโอนกลับคืนไปให้ชาวบ้านดูแล ผมทราบดีว่าระหว่างรายรับ-รายจ่าย ไม่เท่ากันเป็นการปิดความรับผิดชอบเพราะค่าไฟฟ้าประปาแต่ละเดือนยอดค่อนข้างสูงประมาณ ๗,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท ทำไมถึงบอกชาวบ้านแบบนั้น แล้วใครจะเป็นผู้ดูแล ผมนี้แหละครับคนดูแลต้องคอยวิ่งเปิดวิ่งปิด หากผมไม่ทำแบบนี้ผมก็มีมีน้ำใช้เหมือนกัน เนื่องจากไม่มีได้ตั้งงบประมาณให้ผู้ดูแล ปัญหาหลายอย่างหากไม่ยอมให้เป็นปัญหา ก็เคยเรียนกับท่านปลัดแล้วว่าให้ทำให้เข้าระบบทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ท่อส่งน้ำ ทำให้เข้าระบบทั้งหมดแล้วมันจะตีรับรองค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าจะลดลง แต่คนเปิดเปิดแล้วไปทำงาน ก็เปิดทั้งวัน หากผมไม่ได้ทำงานผมสามารถเปิดปิดให้ได้ทุกวัน ผมก็มีภาระงานส่วนตัว นี่คือปัญหา ที่ท่านปลัดเทศบาลบอกชาวบ้านว่าปัญหาใหญ่ ๆ จะดูแลตัวเอง ผมยังไม่เห็นว่าจะดูแลอะไร แม้แต่ข้อต่อตัวละไม่กี่ร้อยผมก็ต้องไปซื้อเอง เคยเข้ามาแล้วบอกว่าไม่มี แต่ไม่เป็นไรถือว่าทำเพื่อชาวบ้าน อีกเรื่องหนึ่งท่านนายกฯ อย่าเพิ่งไปให้ความหวังกับชาวบ้านเรื่องงบประมาณว่าจะได้แน่นอน เห็นท่านรับปากชาวบ้านตั้งแต่ ๓ ปีที่แล้ว ให้เขาตัดต้นไม้จนปัจจุบันต้นไม้ออกใหม่รุ่นที่ ๒ แล้วครับอย่าไปให้ความหวังเขา ให้โครงการมาก่อนให้เห็นเอกสารมาก่อน แล้วค่อยแจ้งชาวบ้าน สาเหตุที่ท่านไม่เข้าประชาคมหมู่บ้านเพราะอะไรบางครั้งชาวบ้านก็อยากจะถาม ก็ตอบตามที่เรตอบได้ หากท่านหายหน้าไปแบบนี้แสดงว่าท่านตัดปัญหา อย่างไรก็ตามแล้วเทศบาลฯ ก็ผ่านแล้วก็ขอฝากเรื่องประปา อยากฝากถึงเรื่องการรับสมัครช่างประปามีแต่ลูกจ้างเขาไม่รู้เรื่อง หากไม่มีก็ให้จ้างเหมาบริการ มีเยอะแยะติดต่อมาเลยครับที่เขาไม่รู้เรื่องไฟฟ้า ประปา หวังว่าท่านปลัดเทศบาลจะแก้ปัญหาให้ผมได้ ขอขอบคุณครับ

นายใจเพชร สราญบุรุษ

- ขอตอบคำถามท่านอภิรักษ์ เกาศรี ที่สอบถามเรื่องประปา เนื่องจากวันนั้นผมกับคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน และผมเป็นคนพูดกับพี่น้องประชาชนเองว่า จริง ๆ แล้วผมยกตัวอย่างหมู่บ้านที่เขามีการบริหารจัดการได้ เช่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกเพชร ซึ่งมีรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ำประปาสูงมาก หลังจากจ่ายเงินค่าผู้จัดเก็บ ค่าไฟฟ้าแล้วยังเหลืออยู่ได้ยกตัวอย่างแบบนั้น ส่วนเรื่องการบริหารประปา

ของหมู่ที่ ๗ ผมจึงเรียนพี่น้องว่า หากเทศบาลมีการปรับปรุงระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจะนำไปคืนหรือไม่ ก็มีเสียงสะท้อนตอบกลับมาว่าขอคืน มีเพียงเท่านี้ ผมยังไม่ได้ขอมติดกับชาวบ้านว่าจะเอาอย่างไร เพียงแต่ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องที่มาประชุมหลาย ๆ ท่านบอกว่าถ้าทำให้ดีแล้วก็อยากนำมาบริหารคืน ผมก็ได้บอก ว่า ถ้าโอนมาเป็นของเทศบาลดีแล้วเพราะจะได้ลงคุมเป็นทรัพย์สินของเทศบาล เมื่อเป็นทรัพย์สินของเทศบาลก็สามารถซ่อมแซมได้ นี่ก็อีกหนึ่งเหตุผล เมื่อเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลที่จริงแล้วระเบียบบริหารงานกิจการประกาศกำหนดให้พี่น้องประชาชนบริหาร แต่ทรัพย์สินเป็นของเทศบาล หากชำรุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ให้คณะกรรมการบริหารให้ใช้เงินตรงนั้นในการจัดซื้อซ่อม ซ่อมต่อ สามารถทำได้ครับ พี่น้องประชาชนเข้าใจ แต่ถ้าหากเสียตรงมิเตอร์ หรือจุดใหญ่ ๆ เดี่ยวทางเทศบาล จะดำเนินการซ่อมแซมให้ นี่ก็ข้อเท็จจริงที่ผมได้เรียนกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ แต่เมื่อท่านพูดมาก็ดีแล้วเราจะได้มาหาวิธีการร่วมกัน หากเป็นไปได้ปรับปรุงระบบดีแล้ว ระบบกรองอัตโนมัติก็จะคืนให้พี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องอยากได้

นายอภิรักษ์ เภาศรี

-ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ร่วมประชุมประชาคมในวันนั้น แต่เมื่อมีเสียงสะท้อนกลับมาบางครั้งผมก็รับไม่ได้ การที่จะให้ชาวบ้านรับไปบริหารเองเขาไม่ทราบหรอกกว่าเวลาบริหารเป็นอย่างไร ผมดูแลมา ๕ ปี ผมดูแลฟรีครับ ฟรี ๆ บ่อยก็ไม่ไหว เสียงสะท้อนจากชาวบ้าน น้ำไม่ไหลก็เก็บแต่เงิน หากระบบดีแล้วและจะโอนให้คืน ก็ต้องมีการประชาคมกันก่อนว่ามติในที่ประชุมเป็นอย่างไร ชาวบ้านจะเอาคืนไหม ผมคนหนึ่งที่ไม่ขอเอาคืน เพราะดูแลมาก็เข้ามาปีที่ ๘ แล้ว ดูแลแล้วไม่ได้เต็มที่แต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งได้โอนให้ผู้ใหญ่บ้านดูแล งบประมาณมีเหลือเท่าไรผมโอนให้หมด ประมาณ ๓ เดือน เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท หมดเกลี้ยงไม่ทราบที่มาที่ไป หากจะให้ชาวบ้านนำกลับไปดูแลผมว่าไม่เข้าท่า นี่ก็เสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการดูแลระบบประปาเป็นอย่างไรหรอกครับ เวลาลำบากเป็นอย่างไร ขนาดคนที่เขาดูแลอยู่ทุกวันนี่ยังไม่มีค่าตอบแทนให้เลยครับ เหนื่อยครับ เรื่องท่อแตก ท่อรั่ว เข้ามาเทศบาลก็ไม่มี มีแต่ผมดูแลเองจัดซื้อเอง นี่ก็เหตุผลที่อยากจะนำเรียนท่านปลัดให้ได้รับทราบ ผมดูแลฟรีมา ๗-๘ ปี บางครั้งก็เหนื่อยครับ ผมมีเงินเดือนแต่ผมก็มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยนะครับต้องมาออกค่าใช้จ่ายเองอีกก็ไม่ไหวครับ ขอขอบคุณครับ

นายจรัล ไทรัมย์

-เรียนท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่จะทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตามเงื่อนไข ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลหนองตาด เพราะมีชาวบ้านสะท้อนฝากผมมา ในหนองตาดมีปัญหาหลายเรื่อง แต่ผมจะขอพูดสั้น ๆ ขอให้ข้าราชการแสดงความคิดเห็นเพื่อพี่น้องประชาชน การเป็นข้าราชการที่ดี ผู้บริหารทุกท่าน

๑. ผู้บริหารทำอย่างไรก็ไม่ผิด
๒. ถ้าทำผิด อ่านข้อ ๑

ประธานสภา

-ในวาระที่ ๔ เรื่องอื่น มีสมาชิกสภาท่านใดหรือหัวหน้าส่วนการทำงานท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในวาระอื่น ๆ หากไม่มีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการทำงานทุกท่าน วันนี้ดิฉันขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางลาวัน สงรัมย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาต

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายยุทธยง แสนแก้ว)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางนิตยา ศิริปี)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายเสถียร ศาลาสุข)

สมาชิกสภาเทศบาล

รับรองรายการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑.๗.๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นางลาวัน สงรัมย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาต